

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า, คาดยังแกว่งในกรอบรอปัจจัยใหม่

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่าได้ แต่แนวโน้มยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบตามแรงซื้อขายระหว่างวัน เพื่อรอปัจจัยใหม่มาชี้นำทิศทางตลาดที่ชัดเจนต่อไป

\*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโร ปรับตัวกว้างขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

\*การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนั้น ช่วยหนุนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้

\*ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ และความเหินเชิงคุมเข้มนโยบายจากนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ เมื่อวันจันทร์ ช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสัปดาห์นี้ และช่วยหนุนดอลลาร์/ยูโร

\*ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับเยน และจุดสนใจของเยนในสัปดาห์นี้ อยู่ที่การประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ในวันที่ 12-13 มิ.ย.นี้

โดยตลาดคาดว่า บีโอเจจะคงนโยบายการเงินไว้ และอาจจะทบทวนปรับเพิ่มการประเมินภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อในปีหน้า โดยไม่ต้องออกมาตรการเพิ่มเติม

\*ธนาคารโลก ลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ โดยระบุว่าผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่วิกฤตการณ์ในยูเครน ไปจนถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติในสหรัฐ สกัดกั้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก โดยธนาคารโลกคาดว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวได้ 2.8% ต่ำกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.2% ในเดือนม.ค.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.476 บาท

\*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.45/50 จาก 32.50/53 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.448/518 จาก 32.51/53 เมื่อวาน  
\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.31/36 จาก 102.35 เมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3521/23 จาก 1.3547 เมื่อวาน

"เซ้านี้บาทแข็งค่ากลับขึ้นมาได้ แต่ก็ยังเป็นการเก็งกำไรในกรอบมากกว่า เพราะเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ขายหุ้น ขายบอนด์ออกมา แล้วหุ้นเอเชียเซ้านี้ก็ sideways คงวิ่งเป็น range ไปก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า ในวันนี้ ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามาช้หน้าตลาด ทำให้คาดว่า เงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบตามแรงซื้อขายระหว่างวันไปก่อน เพื่อรอปัจจัยใหม่มา ผลักดันตลาดต่อไป โดยแนวต้านยังอยู่ที่ 32.40 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้